

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV: Thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5

00:16 25/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Chiều 24/6, tại Nhà Quốc hội, với 475/478 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV.



Đồng chí Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 5_ Ảnh: TTXVN

Trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, ngày 18/6/2023, dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV đã được gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận ý kiến của 418 đại biểu Quốc hội, có 368 đại biểu đồng ý hoàn toàn với dự thảo Nghị quyết, 50 đại biểu cơ bản đồng ý

và có ý kiến góp ý một số nội dung cụ thể.

Đối với lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, có ý kiến cho rằng, việc đào tạo nghề và dạy văn hóa để cấp cả hai bằng cho người học chỉ có thể triển khai được sau khi sửa đổi Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục, do đó, cần thể hiện lại cho phù hợp, tránh vướng mắc khi triển khai thực hiện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, ý kiến của đại biểu Quốc hội là xác đáng, xin tiếp thu và điều chỉnh các nội dung liên quan trong dự thảo Nghị quyết.

ý kiến đề nghị nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ người lao động, công nhân bị ảnh hưởng mất việc, giãn việc, có hoàn cảnh khó khăn để bảo đảm cuộc sống. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Dự thảo Nghị quyết có nội dung yêu cầu Chính phủ “Theo dõi, thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời diễn biến của nền kinh tế và thị trường lao động để chủ động có giải pháp hỗ trợ kịp thời, bảo đảm an sinh xã hội, giảm bớt khó khăn cho người lao động, người sử dụng lao động” đã bao hàm ý kiến của đại biểu. Do đó, xin được giữ như dự thảo Nghị quyết- ông Bùi Văn Cường cho biết.

Có ý kiến đề nghị không quy định chỉ tiêu, thời hạn thực hiện đối với việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do đã được quy định trong Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, các chỉ tiêu, thời hạn nêu trong dự thảo Nghị quyết đã được nghiên cứu, bổ sung phù hợp với Nghị quyết của Trung ương, yêu cầu của thực tiễn và là căn cứ tổ chức thực hiện và giám sát của Quốc hội. Do đó, xin được giữ như dự thảo Nghị quyết.

Đối với ý kiến đề nghị bổ sung việc xây dựng dự án luật về công tác dân tộc. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ: Hiện nay, các chính sách dân tộc đã được quy định khá đầy đủ, đồng bộ, Chương mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng đã được Quốc hội quyết định và triển khai tích cực. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá các quy định về công tác dân tộc, căn cứ tình hình và yêu cầu của thực tiễn, vấn đề xây dựng dự án luật dân tộc sẽ được cân nhắc xem xét vào thời điểm phù hợp.

Đối với lĩnh vực giao thông vận tải, có ý kiến đề nghị không quy định nội dung “nghiên cứu sửa đổi quy định pháp luật để điều chỉnh giá dịch vụ đăng kiểm, bảo đảm tính cạnh tranh lành mạnh và phù hợp với quy luật thị trường” do giá dịch vụ đăng kiểm đã được quy định cụ thể trong dự thảo Luật Giá trình Quốc hội thông qua ngày 19/6/2023. Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung “thí điểm mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng (TOD)”.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, không quy định nội dung về điều chỉnh giá dịch vụ đăng kiểm tại khổ 3, mục 2.4 của dự thảo Nghị quyết; bổ sung nội dung “thí điểm mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng (TOD)” tại khổ 4, mục 2.4 của dự thảo Nghị quyết.

Có ý kiến đề nghị bổ sung giải pháp để giảm chi phí quản lý, giảm giá vé, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Vietnam Airlines; tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines, bảo đảm minh bạch kết quả hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung “Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số ô tô”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, các nội dung này không thuộc nhóm vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 5; tại phiên chất vấn, các đại biểu Quốc hội cũng không đặt ra các vấn đề liên quan tới Vietnam Airlines; mặt khác, việc đấu giá biển số ô tô không trực tiếp liên quan đến nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin không bổ sung nội dung trên trong dự thảo Nghị quyết. Ngoài ra, có một số ý kiến góp ý cụ thể về kỹ thuật văn bản, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu tiếp thu và điều chỉnh như dự thảo Nghị quyết.

Trà Vũ

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/ky-hop-thu-5-quoc-hoi-khoa-xv-thong-qua-nghi-quyet-ve-hoat-dong-chat-van-tai-ky-hop-thu-5>